

Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi

ThS BÙI QUANG DANH

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ngãi

Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Ngãi được thành lập vào ngày 26/8/2009 tiền thân của Chi bộ BHXH tỉnh hình thành và đi vào hoạt động từ năm 1995. Trong suốt chặng đường ấy, Đảng bộ BHXH tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những hạt nhân quan trọng, dẫn dắt ngành thực hiện thành công sứ mệnh đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Đảng bộ BHXH tỉnh có 85 đảng viên/110 công chức, viên chức, người lao động (CC,VC,NLĐ) sinh hoạt tại 05 Chi bộ trực thuộc (Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3, Chi bộ 4, Chi bộ 5). Đảng viên, CC,VC,NLĐ trong toàn Đảng bộ luôn giữ vững lập trường quan điểm chính trị tư tưởng; chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy, nêu cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.



Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ BHXH tỉnh xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên, CC, VC, NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn cao, tận tụy với công việc. Thường xuyên tổ chức các hội nghị, đợt sinh hoạt chính trị để đảng viên, CC, VC, NLĐ được tiếp cận, nghiên cứu, học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là việc triển khai các đợt sinh hoạt cao điểm về học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của Ngành.

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng được Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy theo dõi, chỉ đạo sát sao nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cùng các quy định của Ngành, đặc biệt là góp phần củng cố tổ chức Đảng và ngăn ngừa, xử lý các vi phạm. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị chuyên môn của Ngành theo từng thời điểm; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định. Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của BHXH Việt Nam, Đảng bộ BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao góp phần ổn định đời sống người lao động và người thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của người tham gia và sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh.

Về lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trực thuộc, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh, Chi đoàn BHXH tỉnh, Hội Cựu chiến binh BHXH tỉnh hoạt động đúng quy định của Điều lệ và đảm bảo mục tiêu xây dựng tổ chức, đoàn kết hội viên. Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh đã thực hiện đúng chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; Chi đoàn BHXH tỉnh thực hiện chức năng giáo dục thanh niên, rèn luyện kỹ năng sống, xây dựng đội ngũ thanh niên kế cận; Hội cựu chiến binh BHXH tỉnh thực hiện chức năng đoàn kết, giúp đỡ cựu chiến binh, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương,...

Những kết quả đạt được của Đảng bộ BHXH tỉnh trong 30 năm qua là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, trước những yêu cầu trong tình hình mới, Đảng bộ BHXH tỉnh vẫn tiếp tục không ngừng phấn đấu. Trong thời gian tới, Đảng bộ sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành BHXH tỉnh Quảng Ngãi ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại. Nhìn lại quá khứ, tự hào về những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Ngãi hướng tới tương lai với những mục tiêu cao cả hơn. Chúng ta tin rằng, với sự đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu và luôn được công nhận là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.